

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม



วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญที่ผ่านมาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น ผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณารับทราบร่างแผนที่เพิ่มเติม โดยเป็นการนำมาแสดงให้เห็นว่าในอนาคตจะพัฒนาอะไร จะเกิดอะไรขึ้นภายในท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่นก็สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ได้ตามกรอบแห่งสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการยึดโยงการทำงานเชิงพื้นที่กับประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชน (Decentralization)

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับจังหวัด รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ คน
๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ คน
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เห็นชอบแล้ว เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นได้พิจารณารับทราบการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคต ได้แสดงให้เห็นว่าในอนาคตจะพัฒนาอะไร จะเกิดอะไรขึ้นในท้องถิ่น ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม รวมถึงประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ได้ตามกรอบแห่งสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยรายละเอียดโครงการที่เสนอต่อที่ประชุม ปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรกรรม กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว แผนงาน การรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๕๑ โครงการ รวมถึงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลยุทธ์ พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงาน สาธารณสุข จำนวน ๓ รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน กลยุทธ์ ปรับปรุงระบบบริหารและหารให้บริการ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ รายการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ในด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยต้องการให้ตัวแทนประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบถึงปัญหา หากยังไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้ประสานและดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อประชาชนรับทราบและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ จะได้นำไปสู่การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

ผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถนำผลจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน อันเป็นข้อคิดเห็น ข้อวิพากษ์ ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ของประชาคมท้องถิ่น มาเป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมที่ประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณารับทราบนำไปดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป



